

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10/2023

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta bước vào Tháng 10, Tháng Mân Côi. Kinh Mân Côi là do chính Đức Mẹ ban cho Thánh Đa Minh để truyền bá cho nhân loại. Trước sức mạnh của những kẻ thù nghịch xâm chiếm những miền đất Công giáo ở châu Âu, cũng nhờ lần hạt Mân Côi mà dân Kitô giáo đã chiến thắng tại vịnh Lepante vào đúng ngày 7-10-1571, hay tại bờ biển Hy Lạp năm 1716. Mẹ nói trong các kinh nguyện chúng con dâng lên Mẹ thì không có lời nào đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Chính vì vậy mẹ đã ban cho những ai lần chuỗi mân côi của Mẹ, xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý.

Kinh Mân Côi được gọi là việc đạo đức bình dân, không phải vì là lời cầu nguyện tầm thường, nhưng vì là lời kinh để thực hiện của toàn thể Dân Thiên Chúa : của Đức Giáo hoàng, các giám mục và linh mục, của tu sĩ và giáo dân, của người già người trẻ, nam cũng như nữ. Đó không phải chỉ là lời cầu nguyện của người ít học, mà cũng là lời kinh của các nhà bác học và trí thức như Blaise Pascal, André-Marie Ampère, Louis Pasteur ; là lời kinh của tín hữu bình dân, nhưng cũng là lời kinh của nhà thần học ; là lời kinh của người tội lỗi cũng như của bậc đại thánh, của người sống đời chiêm niệm cũng như của người dẫn thân trong hoạt động tông đồ.

Như lịch sử chứng minh, Kinh Mân Côi tuy đơn sơ khiêm tốn nhưng hiệu quả lại lớn lao không ngờ. Kinh Mân Côi tựa như những viên sỏi của cậu bé chăn chiên Đavít có khả năng chiến thắng sức mạnh gươm giáo của tên khổng lồ Gôliat. Có rất nhiều Gôliat của thời đại đang tấn công nhân loại : Gôliat của tiền bạc của cải, Gôliat của lạc thú hưởng thụ, Gôliat của tự do lệch lạc, Gôliat của quyền lực độc tài, Gôliat của những ý thức hệ sai lầm. Đứng trước sức mạnh của những Gôliat ấy, chúng ta thấy mình quá nhỏ bé và có nguy cơ bị nuốt chửng. Nhưng 200 viên sỏi của tràng hạt Mân Côi chính là sức mạnh của “Thiên Chúa các đạo binh” để chiến thắng sự dữ trong thế gian.

Trong Tháng Mân Côi, tôi khuyến khích các gia đình, hội đoàn, ca đoàn và cộng đoàn tổ chức “**Chuỗi Mân Côi Sống**”. Chuỗi Mân Côi Sống trở thành mối dây liên kết thiêng liêng. Mỗi người cầu nguyện cho mọi người trong gia đình, hội đoàn, giáo xứ v.v... nhất là cầu nguyện cho những người đau yếu bệnh tật, cho những người đang gặp khó khăn thử thách, cho các linh hồn đang cần đến Lòng Chúa Xót Thương, và đặc biệt cho Chương Trình Cộng Tác Tin Mừng (Partner in the Gospel) của Tổng Giáo Phận Seattle được hoàn tất tốt đẹp theo như lòng Chúa mong muốn.

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội nghị thường niên kỳ II/2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã thông báo: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Tòa Thánh đặt làm Giám quản Tổng toà Giáo phận Đà Nẵng. Đức Cha Giuse cũng mới đến giảng cho dịp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ 8 vừa qua tại Giáo Xứ chúng ta.

Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Cha Phaolô Vũ Đức Thành, SDD., thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa đã được Đức TGM Paul Etienne chính thức bổ nhiệm làm Cha Phó cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức nhiệm kỳ từ 1 đến 3 năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Tổng Giáo Phận Seattle chúc mừng Đức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Huế và Cha Phó.

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Xin Mẹ Maria là “*Đấng cứu các bệnh nhân, Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo*” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ